

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร คำให้สัมภาษณ์ของ ปมท. ในรายการ “เคลียร์ คัด ชัดเจน”
ออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๕ – ๑๖.๐๐ น.
ตอน : นโยบายแก้ปัญหาความยากจน ทำได้จริงหรือ? รับชมได้ที่ <https://youtu.be/vfPcbFw5yqY>

ประเด็นที่สำคัญ

- ศัตรูของทุกหน่วยราชการ คือ ความยากจน ทุกกระทรวง ทบวง กรม มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขจัดความยากจน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- นิยามของคำว่ายากจน เราใช้คำว่าความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่และไม่สามารถแก้ไขปัญหามาได้ด้วยตนเอง
- เราต้องช่วยต้องไปดูว่า นอกเหนือจากที่สำรวจ 1,025,782 คน มีอีกหรือไม่ ซึ่งจะใช้ระบบ ThaiQM ไปสำรวจเพื่อมีการตกหล่นของข้อมูล พร้อมกับใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรม เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ใครไว้ข้างหลัง
- ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์คนกลุ่มนี้มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนคนทั่วไป จึงต้องอาศัยการสงเคราะห์อย่างเดียว เราต้องดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากกลไกภาครัฐแล้ว จะต้องหาเครือข่ายไปช่วยสงเคราะห์ เพื่อให้ 365 วัน ของเขาเป็น 365 วันที่มีคุณภาพ
- ครัวเรือนที่พัฒนาได้จะสอนให้เขาทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน เพื่อให้เรียนรู้กระบวนการการควบคุมรายจ่าย เสริมด้วยการเกษตรช่วยปลูกผัก เพื่อบริโภคและลดรายจ่าย หรือประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ในเชิงผู้ปฏิบัติของแต่ละกระทรวงทุกท่านมีความตั้งใจจริงที่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทย ไปจนถึงผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทุกท่านเต็มทีมาก และมีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น ที่จะนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ อยากเห็นสิ่งที่ดี ที่ผมเรียกว่า Change for Good ให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้ ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น

สิ่งที่ขอความร่วมมือในรายการ

- รบกวนทาง NBT ช่วยประชาสัมพันธ์ ว่าใครมีปัญหาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ให้ทีม ศจพ ช่วยเหลือ ไม่ต้องรอให้ไปเคาะประตูบ้าน หากรอเดียวจะตกหล่นให้รับแจ้ง ช่องทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ Hotline 1567
- ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วย Re-X ray ด้วย เพราะนัยยะเบื้องต้นมาจาก TP MAP เราจะต้องสำรวจให้ครบ เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

เป้าหมายต่อไป

- 1 ทีม สำรวจ 10 -15 ครัวเรือน ลงพื้นที่ ไปสำรวจ ซึ่งจะมี check list ให้ ว่า เดือดร้อนอะไรบ้าง หรือ มีนอกเหนือจาก check list 1,025,782 คน ซึ่งจะค้นหาเพิ่มเติม ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65



กองสารนิเทศ สป.

ถอดเทปรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ช่อง NBT

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 15.05 – 16.00 น. ตอน : นโยบายแก้ปัญหาความยากจน ทำได้จริงหรือ?

<https://youtu.be/vfPcbF7syqY>

พิธีกร : รัฐบาลมีนโยบายสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชน เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบ มีแนวทางหนึ่งคือ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ทำหน้าที่บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้าน โดยจะแก้ไขเป็นรายครัวเรือน ศจพ. จะมีการทำงานอย่างไรบูรณาการกับหน่วยงานอื่นอย่างไร รวมถึงมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความยากจนจะต้องหมดไปภายใน กันยายน 2565 ได้หรือไม่

ปมท. : ศัตรูของทุกหน่วยราชการซึ่งเป็นศัตรูเดียวกัน คือ ความยากจนของพี่น้องประชาชน เป็นศัตรูที่ทุกคนจะต้องช่วยกัน ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีอุดมการณ์อยากจะทำดีเพื่อพี่น้องประชาชน พี่น้องมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทุกกระทรวง ทบวง กรม อันก็เหมือนกัน มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจัดความยากจน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งจะต้องนิยามความยากจน และการดำเนินการให้ชัดเจน ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องตัวเงินอย่างเดียว หรือเรื่องอาหารการกินการอยู่ แต่เน้นทุกมิติของ ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน ดังนั้น **นิยามของคำว่ายากจน เราใช้คำว่าความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง** เช่น ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีเงินเรียนหนังสือ ไม่มีอาชีพ ไม่มีบ้านอยู่ บ้านไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีความมั่นคง แข็งแรงถาวร เพราะเขาไม่มีทางเลือก สิ่งเหล่านี้คือความเดือดร้อนที่เราต้องไปช่วยหรือคนที่มีความทุกข์ทรมานติดยาเสพติด ซึ่งความเดือดร้อนน่าจะมาจากปัจจัยหลายปัจจัยที่ไม่เหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ความเดือดร้อนทั้งหมดเรามีหน้าที่หาให้เจอ ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีข้อมูล จากสภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ สวทช. - NECTEC ที่เราเรียกกันว่า TPMAP ที่จะชี้เป้าหมายให้กระทรวงมหาดไทย 1,025,782 คน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยทำงานแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย พลเอก อานุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินสายไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และปลัดอำเภอทั่วประเทศไปแล้ว 4 ภาค ประชุมทีละภาค แต่ละภาคถ่ายทอดสด ผ่าน DOPA Channel เพื่อให้เข้าใจว่า TPMAP ที่เขาชี้เป้า เราต้องช่วยต้องไปดูว่า นอกเหนือจากที่สำรวจ 1,025,782 คน มีอีกหรือไม่ ซึ่งจะใช้ระบบ ThaiQM ไปสำรวจเพื่อมีการตกหล่นของข้อมูล นอกจากนี้ เรายังใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้โดยตรงหรือทาง ฮอตไลน์ 1567 ประชาชนสามารถโทรมาบอกได้ว่า มีปัญหาอะไรซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจะกรอกข้อมูลและส่งต่อไปยังนายอำเภอ หรือ ท่านจะไปเดินบอกด้วยตัวเองก็ได้

ต้นตอของปัญหาคือ ที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่เหมือนกันจึงต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างกัน แก้ไขปัญหาตามปัจจัยของแต่ละครัวเรือน นายกรัฐมนตรี ใช้คำว่าแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเพราะแต่ละคน มีปัจจัยไม่เหมือนกัน รบกวนทาง NBT ช่วยประชาสัมพันธ์ ว่าใครมีปัญหาคือเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ ให้ทีม ศจพ. ช่วยเหลือ ไม่ต้องรอให้ไปเคาะประตูบ้าน หากรอเดียวจะตกหล่นให้รีบแจ้ง ช่องทางศูนย์ดำรงธรรมก็ได้ Hotline 1567 ใช้เวลา Timeline รวบรวมข้อมูล สิ้นเดือน มี.ค. 65 สำรวจ 1 ทีม สำรวจ 10 -15 ครัวเรือน ลงพื้นที่ไปสำรวจ ซึ่งจะมี check list ว่า เดือดร้อนอะไรบ้าง หรือมีนอกเหนือจาก ปัจจัยนอกเหนือ check list ซึ่งจะค้นหาเพิ่มเติม ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 65 ศจพ.อ. โดยนายอำเภอ นั่งเป็นประธาน มีหน่วยงานระดับพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวบ้าน รวมกลุ่มกัน ประเมินปัญหาในพื้นที่ และวิเคราะห์ ปัญหา ตั้งทีมลงไปแก้ไข เรียกว่า ทีมพี่เลี้ยง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะแต่ละคนก็มีปัญหาเฉพาะจะมีวิธีอย่างไรให้สำเร็จก็แตกต่างกัน

การทำให้สำเร็จได้เป็น progress ใช้ Timeline โดยการกำหนดเป้าหมายในระยะสั้น กลาง ยาว ทำให้ผู้ปฏิบัติที่มีจิตใจรุกกรบทำให้สำเร็จตามขั้นตอน ซึ่ง 1 ตุลาคม 65 ก็จะมีข้าราชการจำนวนหนึ่งเกษียณอายุราชการ ถ้าคนกลุ่มนี้มีความตั้งใจเขาก็อยากแก้ไขปัญหาให้สำเร็จ หรือแม้ว่าไม่ก็ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย จึงเห็นว่า 30 กันยายน เป็นวันที่ดีแล้วที่จะช่วยกัน ตั้งเป้าหมายให้สำเร็จช่วยกันรับผิดชอบในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ต่อมาความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอนแต่อาจไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เราจะต้องให้กำลังใจกัน ในการที่จะให้พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนช่วยกัน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

กรณีไม่สำเร็จ ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะต้องทำวันนี้ให้ได้มากที่สุดให้เต็มที่ที่สุด It's ok to be fail. ในขณะเดียวกัน รมว.มท. ได้ลงพื้นที่ 4 ภาค เรื่องที่จะต้องทำสำเร็จแน่ ๆ คือ หาเป้าหมายให้เจอว่าพี่น้องเดือดร้อนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเดือดร้อนเรื่องอะไร ต้องหาให้เจอว่าเขาเดือดร้อนอะไร จะได้ว่า ต้นตอของปัญหาคืออะไร เพื่อจะได้พุ่งเป้าแก้ปัญหา ซึ่ง รมว.มท. ได้สั่งการ ให้แต่ละพื้นที่พยายามเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นให้ประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ได้ ประเด็นสำคัญที่สุดที่เราอยาก คือ ต้องพิจารณาตัดสินใจ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ทันที เช่น เจอ 500 แก้ได้ 200 อีก 300 แก้ไม่ได้ให้แจ้งปัญหามาส่วนกลาง เพื่อจะได้ระดมกำลังแก้ไขปัญหาทันต่อ

ในมุมมองธุรกิจ เขาอยากทำ CSR 2 เรื่องที่ตั้งใจอยากให้สำเร็จคือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คือการแก้ไขปัญหา 2 เรื่อง คือ 1) คนไม่มีที่อยู่อาศัย 2) คนป่วยติดเตียงคนสูงอายุ แต่ขาดทรัพยากรในการดูแล ให้แจ้งความประสงค์ เพื่อจะไปคุยกับนักธุรกิจเครือข่าย/ตลาดหลักทรัพย์ ช่วยกันลงขันช่วยเหลือพี่น้องที่ขาดโอกาส เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยน้อยๆ เหมาะสม สุขลักษณะที่ดี ดังนั้น งบประมาณคาดว่าจะไม่น่าจะเป็นปัญหา

สำหรับงบประมาณของเราอยู่บนหลักการ คือ ให้ใช้งบ Function ของแต่ละหน่วย รมว.มท. ออกระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนในเขตพื้นที่ อปท. โดยให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนไว้ที่ทำการของแต่ละ อปท. ในแง่ของงบประมาณ เราไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องขอ งบ.จากรัฐ ท้องถิ่นอย่างเดียว หน่วยงานใดที่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วก็ทำตามหน้าที่ เช่น พัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาธิการจังหวัด คนที่อยากฝึกอาชีพเกษตร ก็คือ กระทรวงเกษตร จะเห็นว่า หากเป้าหมายชัดก็สามารถแก้ไขปัญหาแบบพุ่งเป้าสำเร็จได้ ในแง่ของศักยภาพ แต่ละจังหวัดพื้นที่ ก็ไม่เท่ากัน บางจังหวัดก็น่าเป็นห่วง ในที่นี้คือเครือข่ายในการช่วยเหลือในระดับจังหวัด ทุกปัญหา ผู้ว่าฯ นายอำเภอ แก้ได้ แต่ขาดทรัพยากร บางอย่างซึ่งหากติดปัญหาทำให้แจ้ง/รายงานมายังกระทรวงจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งส่วนตัวผมมั่นใจว่า ท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอ จะแก้ไขปัญหาได้

พิธีกร : มีการกำชับอย่างไรเพราะหลายนโยบายดีมาก หากนำไปปฏิบัติแล้วไม่สามารถทำได้จะติดตามอย่างไร

ปมท. : สำหรับการประเมินผลการทำงาน สภาพัฒนาฯ (third party) จะเป็นคนมาตรวจติดตาม ประเมินผลในขณะเดียวกัน ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจ โดย ท่าน รมว.มท. ลงพื้นที่ไปชี้แจงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นโอกาสดีในวาระ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย ในการทำงานเพื่อสังคม

ช่วงที่ 2 เคลียร์คดีชัดเจน

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ : ข้อมูลปี 2562 พบว่า ในจังหวัดอำนาจเจริญมีครัวเรือนยากจน 1,100 ครัวเรือน ต้นเหตุของปัญหาความยากจนมาจาก การศึกษา อาชีพหลัก และสภาพร่างกาย คือ เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งพอได้สำรวจลึกไปอีกพบว่า ครัวเรือนที่ยากจนจริง ๆ มี 368 ครัวเรือน อีก 700 กว่าครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มีอาชีพ มีรายได้ พอช่วยเหลือตัวเองได้ ใน 368 ครัวเรือนจัดว่าพัฒนาได้ 144 ครัวเรือน และที่ต้องสงเคราะห์ อย่างเดียว เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา 182 ครัวเรือน

จึงมีแผนการทำงาน 2 ส่วน ในครัวเรือนสงเคราะห์อย่างเดียว ได้มอบหมายให้ พมจ. และ อปท. ลงไปดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ พบว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาคความยากจนจริง ๆ เขาต้องการให้ภาครัฐเขาไปช่วยพัฒนาในด้านไหน และให้ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย

หลักการงานใช้ 4ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และจะสร้างความยั่งยืนให้กับเขาได้อย่างไร สิ่งที่เราได้ 144 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครอบครัวที่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ครัวเรือนมีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพ เลี้ยงปศุสัตว์ ค้าขาย หรือใช้ทักษะจักสาน ทำสิ่งทอ ตอนนี้ได้มีการจัดกลุ่มแล้ว และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้เรียกให้ทุกส่วนมาหารือถึงแนวทางกันแล้ว โดยขับเคลื่อนในครอบครัวที่พัฒนาได้มีบัดดี คือ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม คนเหล่านี้จะไปดูแลหาแหล่งเงินทุน เสริมการผลิตให้เขาได้ เพิ่มเรื่องการตลาด และวางแผนทำให้เขายั่งยืน โดยมีเป้าหมายทำให้จบภายใน 3 เดือน

พิธีกร : ครัวเรือนที่ต้องสงเคราะห์อย่างเดียวมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เขายั่งยืนขึ้นด้วยลำแข้งตัวเองได้หรือไม่

ปมท. : ต้องเข้าใจก่อนว่า คนกลุ่มนี้มีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเหมือนคนทั่วไป จึงต้องอาศัยการสงเคราะห์อย่างเดียว ทีมชุดนี้ เราต้องดูแลให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากที่ได้แจ้งไว้ว่า ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ ประธานสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ 5 ส หมู่บ้านรักษาศิล 5 ซึ่งจะใช้วัดที่มีอยู่ทุกพื้นที่ และคณะสงฆ์มีความเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยเป็นกลไก ซึ่งจะรอให้ พมจ. มาช่วย ทั้ง 365 วันไม่ได้ ต้องอาศัยหน่วยงานอื่น ๆ จิตอาสาช่วยในลักษณะที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือกัน เพื่อให้ 365 วันเป็น 365 วันที่มีคุณภาพ

พิธีกร : ได้มีการติดตามผลอย่างไรบ้าง

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ : เบื้องต้นครัวเรือนที่พัฒนาได้จะให้ทำบัญชีครัวเรือน ครัวเรือน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การควบคุมรายจ่าย และจะให้เกษตรช่วยปลูกผัก เพื่อบริโภคและลดรายจ่าย หรือถ้าเขามีพื้นที่ ก็ให้เลี้ยงไก่ ขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยซื้อไก่ซื้อลูกปลาให้เขา ภาคเอกชนในจังหวัดได้มีการเชิญให้มาร่วมงานและดูแลเป็นบัดดีของครัวเรือนด้วย สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือต้องการรถเข็น Wheelchair เพื่อให้ได้มีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้อุดอู้อยู่แต่ในห้อง ต้องขอบคุณท่าน ปมท. ที่ให้โอกาสคนเหล่านี้

จังหวัดอำนาจเจริญนำกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ไปทำงานที่วัดด้วย กวาดลานวัด เพื่อให้เขามีกิจกรรมทางสังคม หรือบางครั้งมีอาหารไว้รับประทาน และทำให้เขามีคุณค่าด้วย 30 กันยายน 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ ก็จะสามารถทำได้ ตามเป้าหมายซึ่งจะประเมินผลในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 และดูความยั่งยืนตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ปมท. : ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ช่วย Re-X ray ด้วย เพราะนัยยะเบื้องต้นมาจาก TP MAP เราจะต้องสำรวจให้ครบ เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่ตอนแรกได้คุย ผวจ.อจ. ถือเป็นตัวอย่างข้าราชการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำไม่ได้หวังความดีความชอบอีกแล้ว เพราะท่านจะเกษียณอายุในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเห็นว่าจิตวิญญาณของท่านผู้ว่าฯ เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชน และผมมั่นใจว่า คนไทยที่มีความแข็งแรงก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน สิ่งนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่า เราไม่ได้ทำกันเล่น ๆ เราทำจริงจัง ผมว่าจะขอโล่รางวัลให้ผู้ว่าฯ ที่ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จ เอาไว้เป็นเครื่องหมายแสดงความภาคภูมิใจ เอาไว้ວວວວວວ

นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ : งานแก้ไขปัญหาคความยากจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาดได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ที่สำคัญที่สุดครัวเรือนยากจนต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้ ทำงานร่วมกันกับภาครัฐและภาคเอกชน จึงจะทำให้งานนี้สำเร็จ ทุกคนต้องช่วยกัน

ปมท. : ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทำให้คน พึ่งพาตัวเองได้ เปรียบว่า มี ยารักษาโรค 2 ชนิด ยาไทย และยาฝรั่ง

- **ยาฝรั่ง Quick Wing** ปวดหัวกินยาแก้ปวด เป็นการแก้ไปตามอาการ ซึ่งบางที่ต้องหาคนอื่นมาช่วย ไม่มีบ้านช่วยกันมาสร้างบ้าน แต่หากสร้างแล้วไม่รู้จักรักษาบ้านก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี ยาไทยจึงต้องตามมา
- **ยาไทย** ทำให้คนพึ่งพาตัวเองได้ รู้จักน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเป็นการที่เจ้าตัวต้องทำ เราต้องใช้ 4ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) ซื่อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ ทำบ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา คนที่มีใจมุ่งมั่น เราก็จะเสริมทักษะเพื่อให้เขาเรียนรู้ ให้สำนักงานเกษตร มาช่วยสอน วิธีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ รู้จักเก็บเมล็ดพันธุ์ ขยายพันธุ์ พึ่งพาตัวเอง ซึ่งจะทำให้เขาช่วยตัวเองได้ ประกอบกับความดูแลของคนในชุมชน สิ่งนี้ก็จะทำให้เขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ปัจจัย 4 นอกจากเรื่องที่อยู่อาศัยและของกินแล้วคือเรื่องเครื่องนุ่งห่ม ที่น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทย งดใช้สื่เคมีในการย้อมผ้า และหันมาผลิตวัตถุดิบที่จะใช้ผลิตผ้า เช่น ปลูกฝ้าย ปลูกหม่อน และเลี้ยงไหม ปลูกต้นไม้ที่สามารถนำไปใช้ทำเป็นสีย้อมผ้าให้มากขึ้น เพื่อลดการเกิดของเสีย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถขยายผล ทำให้เป็นอาชีพเสริม ต้องช่วยกันสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าคนไทยโชคดี

พิธีกร : อะไรเป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปมท. : ผู้ที่นำนโยบายมาสู่เรา มีความตั้งใจจริง ตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และท่านรัฐมนตรีกระทรวงอื่น ๆ ทุกกระทรวง ทุกท่านมีความตั้งใจจริงที่อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทย ในเชิงผู้ปฏิบัติของแต่ละกระทรวง ไปจนถึงผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทุกท่านเต็มທີ່มาก และมีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกท่านมีความตั้งใจที่จะน่านโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ทุกคนมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น อยากเห็นสิ่งที่ดี ที่ผมเรียกว่า Change for Good ให้เกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้ ทำให้คุณภาพชีวิตของน้องประชาชนดียิ่งขึ้น ซึ่งทัศนคติที่ดีเหล่านี้จะส่งผลทำให้ เรานำความรู้ความสามารถ พันธมิตรที่อยู่ในพื้นที่ เช่น เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้นำศาสนา นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ภายใต้งานนำทัพของ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ผมมั่นใจว่าทุกคน สามารถช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มีบัตรประชาชน มีทะเบียนบ้าน มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรผู้สูงอายุ บัตรคนพิการ ช่วยทำให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ถูกลงและมั่นคงแข็งแรง กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีคนดูแลช่วยเหลือ มีเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต ที่บอกว่าคนพิการมีวิลแชร์ ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้าง เป็นต้น เราจะสามารถมีเครือข่ายชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็ง ปลูกจิตวิญญาณแห่งความเป็นไทยกลับคืนมา คือความเมตตา เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ มีจิตอาสา เสียสละ ไม่นิ่งดูตายกับคนอื่นในสังคม
